

Số: 1096 /TB-VP

Cao Bằng, ngày 11 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Hội nghị công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hoàng Xuân Ánh chủ trì Hội nghị công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị chủ đầu tư; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình triển khai và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2021; tham luận của lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo Sở Xây dựng; các ý kiến phát biểu, thảo luận của đại biểu dự Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2020, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Cao Bằng đã đạt được kết quả tích cực, bằng 90,1% kế hoạch, cao nhất trong giai đoạn 2016-2020, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh.

Bước sang năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm 2021 rất chậm và rất thấp, chỉ đạt 13,6%, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2020 (18,4%), thấp hơn ước giải ngân 5 tháng đầu năm của cả nước (23,56%) là 9,96%.

Qua xem xét, phân tích các nguyên nhân, có một số nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả giải ngân 5 tháng đầu năm 2021, đó là: (1) Dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho các nhà thầu trong công tác huy động nhân công thực hiện các công trình, dự án; (2) Nguyên vật liệu xây dựng khan hiếm, giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, tác động trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công dự án; (3) Năm 2021 là năm đầu tiên của kỳ kế hoạch giai đoạn 2021-2025, nhiều dự án phải chờ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội thông qua mới có cơ sở để phân bổ, giao vốn;

(4) Một số dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang giai đoạn 2021-2025 đang thực hiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh cơ cấu vốn...nên chưa tiến hành giải ngân; (5) Công tác khảo sát, chuẩn bị đầu tư một số dự án chưa sát với thực tế; (6) Người đứng đầu ở một số đơn vị chủ đầu tư chưa thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; (7) Một số ban quản lý dự án chưa chủ động, quyết liệt trong công tác triển khai, thực hiện các dự án và giải quyết các vướng mắc phát sinh; (8) Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, kém hiệu quả (9) Nhiều đơn vị tư vấn, nhà thầu năng lực còn yếu kém...

6 tháng cuối năm, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để phần đầu giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2021 và những năm tiếp theo đạt kết quả cao nhất, các cấp, các ngành, các đơn vị chủ đầu tư cần quyết liệt hành động, đổi mới tư duy, cách làm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ, đi đôi với đảm bảo chất lượng, hiệu quả; trong đó, tập trung thực hiện nghiêm túc và đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

I. Các nhiệm vụ, giải pháp chung

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai và tuyên truyền thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành của các Bộ, ngành Trung ương và các văn bản của UBND tỉnh có liên quan. Tổ chức rà soát các quy định pháp luật về đầu tư công, xây dựng, quy hoạch..., kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn, hoặc sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính khả thi, đồng bộ.

2. Tiếp tục huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Coi việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong năm 2021, là nhiệm vụ trực tiếp của người đứng đầu.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Kết quả giải ngân là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, là căn cứ để đánh giá cán bộ, bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu và cán bộ theo dõi, phụ trách. Trường hợp không hoàn thành cam kết giải ngân theo tiến độ đề ra, phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan.

4. Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch đầu tư công; quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, toàn diện các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thường trực Tỉnh ủy, bố trí

vốn có trọng tâm, trọng điểm vào những ngành, lĩnh vực then chốt, các dự án quan trọng, cấp thiết, có tác động lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của địa phương; bố trí kế hoạch vốn cho các dự án sát với khả năng thực hiện, giải ngân.

5. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, giữa các cấp, các ngành trong giải quyết các thủ tục hành chính và xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng công trình; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia làm công tác đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Các đơn vị chủ đầu tư:

- Ký cam kết tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (theo mẫu) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 15/6/2021** để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra hiện trường, thường xuyên giao ban với các nhà thầu để đôn đốc tiến độ thực hiện giải ngân các công trình, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tuần, tháng, quý; phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách theo dõi, đôn đốc, chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân từng dự án cụ thể; tiến độ triển khai thực hiện dự án được gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đơn vị và người đứng đầu.

- Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn của dự án và khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thanh toán với Kho bạc Nhà nước, không để dồn việc thanh toán vào cuối năm.

+ Đối với các dự án đã hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán và giải ngân vốn.

+ Đối với các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2021, cần tập trung hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vốn cho nhà thầu.

+ Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu.

+ Đối với các dự án khởi công mới, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để đủ điều kiện giao vốn và triển khai các thủ tục tiếp theo.

+ Đối với các dự án ODA, khẩn trương thực hiện các thủ tục phân khai, rút vốn; nhanh chóng hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án; rà soát nhu cầu vốn nước ngoài năm 2021 để đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo đúng thời gian quy định và theo cam kết với nhà tài trợ.

- Thực hiện công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan, hạn chế tối đa việc để xảy ra kiến nghị, khiếu nại trong đấu thầu. Tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định về việc lựa chọn nhà thầu qua mạng tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; trong đó đặc biệt lưu ý quy định về lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2 Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Các ban quản lý dự án tăng cường làm việc, chia sẻ thông tin và bàn biện pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh với chính quyền địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương ở các khâu đo đạc, kiểm đếm xác định khối lượng tài sản, đất đai bị ảnh hưởng cần thu hồi, xây dựng phương án đền bù, tái định cư... cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

- UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các tổ chức chính trị xã hội tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thi công xây dựng các dự án trên địa bàn; kiên quyết xử lý, cưỡng chế đối với những trường hợp không chấp hành, cố tình chống đối mặc dù đã được giải quyết các chế độ, chính sách đúng theo quy định. Xem xét, giải quyết kịp thời các nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân liên quan đến giải phóng mặt bằng. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, cần đề xuất phương án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công định kỳ hằng tháng, quý, năm và đột xuất gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các bộ, ngành trung ương.

- Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn 0% nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp cụ thể để khắc phục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi chặt chẽ tiến độ giải ngân của từng dự án, từng chủ đầu tư. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 so với tỷ lệ giải ngân chủ đầu tư đã cam kết theo từng thời điểm. Đối với các chủ đầu tư không thực hiện đúng tiến độ giải ngân như cam kết và không có báo cáo giải trình cụ thể về nguyên nhân, lý do, kiên quyết điều chuyển số vốn kế hoạch năm 2021 chưa giải ngân được của những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hơn cam kết để điều chuyển cho những dự án có tỷ lệ giải ngân cao hơn, có nhu cầu bổ sung vốn.

- Hướng dẫn các huyện, thành phố lập danh mục đầu tư, xây dựng kế hoạch bố trí vốn năm 2021 và giai đoạn 2021-2015 cho các chương trình mục tiêu quốc gia; phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu phương án ứng

trước vốn để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng và hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Tham mưu văn bản của UBND tỉnh gửi Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy thông báo về tình hình, tiến độ giải ngân của địa phương và đề nghị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn.

- Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 14/6/2021** để xem xét, ban hành.

3. Các sở, ngành chuyên môn:

- Rút ngắn từ 30% - 50% thời gian giải quyết các thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành...so với quy định, hướng dẫn thực hiện và tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

- Nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao đối với các kiến nghị của các chủ đầu tư tại Hội nghị; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý đối với nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.

4. Kết thúc năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu của các đơn vị đã được giao chỉ tiêu vốn kế hoạch đầu tư công thực hiện trong năm 2021, có cam kết giải ngân nhưng không giải ngân hết chỉ tiêu vốn kế hoạch đầu tư công được giao do các nguyên nhân chủ quan hoặc nguyên nhân khách quan nhưng không kịp thời báo cáo.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Anh tại Hội nghị công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, CV: TH, KT;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH (TR).

CHÁNH VĂN PHÒNG



Trịnh Sỹ Tài

